



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

**การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖:** วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น, การพิจารณาอนุญาตให้ดูศพ, การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ



**การประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกัน การทุจริตด้านการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ฯ** วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกัน การทุจริตด้านการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จากปัญหาข่าวสารการทุจริตด้านการเงินผ่านระบบ KTB Corporate online เพื่อป้องปรามและซักซ้อมแนวทางให้เกิดปัญหาดังกล่าวโดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เจ้าหน้าที่ของกองคลัง รวมถึงงานนิติการ เข้าร่วมรับทราบแนวทางดังกล่าว



**โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ฯ : วันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในการดำรงชีพ  
ภายใต้ปรัชญาแห่งความพอเพียง ตามหลักการทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางทฤษฎีใหม่

โดยในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นการอบรมภาคทฤษฎีและบรรยายพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

และในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง  
ทฤษฎีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในเขต  
ตำบลนาเลิง เข้าร่วมรับการอบรม



**การรับซื้อขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖: วันที่ ๒๐-๒๑, ๒๓- ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจ  
สงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๓๗๙  
ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณต์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง